



คติธรรม

เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานพระอนุศาสน์ชี้ให้เห็นโทษภัยของการเสพสุราเมรัยไว้ ๖ ประการ ปรากฏความในสังคาลสูตร ว่า “โทษในการประกอบเนื่อง ๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑ ก่อการทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑ เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑”

การจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายอันเป็นธรรมชาติประจำชีวิต ย่อมต้องอาศัยกำลังปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มนุษย์ทุกคนจึงปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญากลับ เพื่อจักสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ แต่การเสพสุราเมรัยกลับเป็นการทอนกำลังปัญญาให้เสื่อมถอยลง ดังนั้น สุราเมรัยจึงเป็นต้นเหตุของความเขลาและความเขลาก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ผู้ฉลาดจึงพึงงดเว้นการเสพสุราเมรัยโดยเด็ดขาด เพื่อให้เป็นผู้เข้มแข็งด้วยกำลังปัญญา อันสามารถนำพาตนให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้ในที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ตั้งใจเลิกเสพสุราเมรัย สามารถบรรลุผลอันดีงามตามปณิธาน ขอแผ่ไมตรีจิตไปยังผู้คิดว่าการเสพสิ่งมีนเมาเป็นความดีงาม ให้ได้สติสำนึกคิด เพื่อจักมีปัญญานำพาตนก้าวพ้นความหลงอันเป็นต้นเหตุแห่งความวิบัติได้โดยไว และขอท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปรวมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเกิด.



(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑



โอวาทจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

โอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

อำนวยการจากองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่พี่น้องศาสนิกชนทุกศาสนา และทุกกลุ่มองค์กรในสังคมไทย

“การเมาเมาย การสำมะเลเทเมา และอีกหลายประการในทำนองเดียวกันนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งดังที่เคยเตือนมาแล้วว่า ผู้ที่ประพฤตินั้นเช่นนี้จะไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” (กาลาเทีย บทที่ 5 ข้อที่ 21) ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักคำสอนของคริสตศาสนาที่กล่าวถึงลักษณะและโทษของผู้ดื่มสุราจนเมาเมาย ซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ที่รวบรวมคำสั่งสอนที่สำคัญๆ จึงได้ยกมาไว้เพื่อเตือนใจพวกเราทุกคน ในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

พระศาสนจักรคาทอลิกสั่งสอนเสมอมาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่ 2291 ระบุโดยสรุปว่า การใช้ยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและต่อชีวิตของมนุษย์ ยกเว้นในกรณีการใช้เพื่อรักษาโรค การใช้ยาเสพติดอันตรายถือว่าเป็นความผิดหนัก และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดต่อศีลธรรมได้ การดื่มสุราเป็นปัญหา เป็นภัยร้ายต่อชีวิตและมีความเชื่อมโยงอันส่งผลให้เกิดความรุนแรงและอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวิต ครอบครัว และสังคมไทย ดังนั้นพระศาสนจักรคาทอลิกไทย โดยสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่รณรงค์เพื่อการป้องกันแก้ไขรวมทั้งการจัดการปัญหาดังกล่าว ทั้งการดำเนินงานโดยกลุ่มองค์กรสถาบันการศึกษา ผู้นำศาสนาและผู้นำฆราวาสภายในคาทอลิกเอง รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วย

โอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2561 ในนามของคริสตศาสนิกชนคาทอลิกในประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะลด ละ เลิกพฤติกรรมการดื่ม เป็นคั้งพรสำหรับชีวิตของตนเอง ทั้งเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดสำหรับสมาชิกในครอบครัว ขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกชุมชนทุกคนที่จะร่วมกันรณรงค์ ป้องกันแก้ไขให้ครอบครัวและชุมชนปลอดภัยจากปัญหาการดื่มสุรา พร้อมกันนี้ ขอร่วมเป็นหนึ่งในพลังภาคีกับสังคมไทย ในการประกาศความพร้อมที่จะร่วมมือผนึกพลังเชิงบูรณาการกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมต่างๆ ในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุขปราศจากปัญหาสุราอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านในพระนามพระเยซูคริสตเจ้า

(มุขนายก ฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานกรรมการฝ่ายสังคม (คาร์ดิสไทยแลนด์)
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย



โอวาท
ประธานเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พระศาสนานานัก องค์พระปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกข์ ออกโปรดสัตว์ อบรมสั่งสอนผู้คนให้ยึดมั่นในหลักธรรม รู้รักสามัคคี รักกันฉันท์พี่น้อง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักอภัยซึ่งกันและกัน หรือไม่จองเวรต่อกัน ในธรรมะที่ทรงสั่งสอนทั้งหมดทั้งปวงนั้น พระองค์จะเน้นในการให้งดเว้นการเสพสุรา ยาเสพติด บุหรี่ และของมีนเมา ตลอดจนอาหารบางชนิดที่เสพแล้วทำให้ขาดสติทุกชนิดโดยเด็ดขาด ดังที่ พระศาสดาคุรุโคบินด์สิงห์ พระศาสดาพระองค์ที่ ๑๐ แห่งศาสนาซิกข์ ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าห้ามชาวซิกข์ สูบ “ เพราะการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา จะทำให้ไปสู่วิบัติภัย ” บุหรี่ หรือดื่มสุรา โดยเด็ดขาด

ฉะนั้น เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ผู้ที่ปวารณาตนเป็นสาวกแห่งพระองค์ จะต้องเป็นผู้ละเว้นจากสิ่งเสพติดดังกล่าวทั้งหมดทั้งปวง เพราะทรงเห็นว่า สิ่งเสพติดเป็นสาเหตุแห่งความวิบัติ ดังนั้น ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ จะเป็นผู้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆดังกล่าวได้ ท่านทั้งหลายจงตั้งใจลดเลิกในอบายมุขดังกล่าวให้หมดไปจากตัวเราเถิด ความสุขจะบังเกิดขึ้น ได้กับตัวท่าน และครอบครัวของท่าน ดังที่พระศาสดาทรงแสดงธรรมไว้ว่า

ਝਿਤੁ ਮਹਿ ਪੀਤੀ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥

(อิทเตอ มาเดอ ปีแต นานักกา เบอฮูเต คัตตีแอ ปีการ)

ผู้นิยมดื่มสุรา เมรัย (แอลกอฮอล์) ข้าพระนานักฯ ขอแสดงว่า ผู้นั้นคือผู้มีบาป และมีชีวิตที่ล้มละลาย

ਘਿਤੁ ਪੀਤੀ ਮਹਿ ਦੁਰਿ ਰੱਖਿ ਬਰਲ ਪਵੈ ਚਿਚਿ ਅਝਿ ॥

(ฮิตเตอ ปีแต มาเตอ ดูเรอ ฮอย เบอรเรอ เปอแหว วิชเจอ ฉาย)

ผู้นิยมดื่มสุรา เมรัย (แอลกอฮอล์) จะสูญเสียปัญญา ความรับผิดชอบ, ความโง่เขลา เบาปัญญาเข้าครอบงำ

ท่านทั้งหลาย จงประพฤติยึดมั่นในหลักธรรมที่พระศาสนานานัก ได้โปรดให้เราไว้อึดถือ ให้มันคงเถิด ท่านจะถึงพร้อมถึงความสุขที่มันคงได้ตลอดไป

ศาสนาซิกข์



(นายปานชัย สิงห์สัจเทพ)

นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา-ผู้นำศาสนาซิกข์

หมายเหตุ คณะกรรมการของสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ตามตราสารของสมาคมฯ ระหว่างดำรงตำแหน่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์แต่อย่างใด



ที่ ๐๔๑/๒๕๖๑

๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง โฉวาทเนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑”

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

เนื่องในวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุขให้จัดกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษาในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติเห็นถึงโทษภัยของสุรา การดื่มสุรานั้นทำให้ผู้ดื่มเองหรือผู้อยู่รอบข้างจะได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราจนเมา ทำให้ขาดสติสัมปชัญญะไม่สามารถครองตนให้เป็นปกติได้ เป้าหมายของกิจกรรมนี้คืองดสุราเพื่อสร้างความดีถวายในหลวง วันเข้าพรรษานี้ ในทางพระพุทธศาสนามีกำหนดเวลา ๓ เดือน ถ้าสถาบันครอบครัวและเยาวชนร่วมใจกันงดดื่มสุรา ในช่วงเวลาเข้าพรรษา ๓ เดือนนี้ ก็จะเป็นการฝึกตน ฝึกจิต ให้เข้มแข็ง จะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะที่จะคิด ทำและพูดในสิ่งที่เป็นกุศล กุศลที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นมงคลแก่ครอบครัวและประเทศชาติ

ถ้าเราทุกคนร่วมใจกัน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้ จะทำให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็ใช้สติสัมปชัญญะ คือการรู้ตัวว่าทำอะไร เป็นบุญหรือบาป เหมือนกับ ศาสนาพุทธใช้ สติสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าทำอะไร เป็นบุญหรือบาป

ในวาระโอกาส วันงดดื่มสุราแห่งชาติ องค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ขอเป็นกำลังใจให้สถาบันครอบครัวและเยาวชนตั้งใจงดดื่มสุราถวายเป็นพระราชกุศล และขอให้กิจกรรมนี้มีความเข้มแข็งเพื่อธำรงค้ำให้สถาบันครอบครัวและเยาวชนงดดื่มสุราให้ยิ่งขึ้นไป

โอม ศานติ ศานติ ศานติ

ขอแสดงความนับถือ

(พระมหाराชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ)

ประธานพระครูพราหมณ์



โอวาท

มอบให้เนื่องในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ว่าด้วยบทบาทของศาสนาอิสลามกับการดื่มสุรา ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สุราเป็นปฐมบทแห่งอบายมุขและความชั่วร้ายทั้งหมด จึงเป็นที่ต้องห้ามที่จะไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม ทั้งการดื่ม การขาย การซื้อ การผลิต การให้บริการที่นำไปสู่การดื่ม สุราทำให้ผู้ดื่มขาดสติสัมปชัญญะ ส่งผลร้ายต่อร่างกาย จิตวิญญาณ ทรัพย์สิน ลูกหลาน เกียรติภูมิ ปังเจกบุคคลและสังคม และสุราเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคร้ายและการก่ออาชญากรรมและอุบัติเหตุต่าง ๆ

ศาสนาอิสลามจึงได้มีบทบัญญัติห้ามดื่มสุราหรือเสพของมีนเมาที่จะนำไปสู่การสูญเสียการครองสติไว้อย่างชัดเจน ทั้งพจนานรดแห่งอัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของศาสดามุฮัมมัด ซอลลัลลอฮูอะลัยฮิอะซัลลิม (ขอพรและความศานติจงมีแด่ท่าน) พร้อมทั้งได้บัญญัติบทลงโทษผู้ดื่มสุราหรือเสพของมีนเมาไว้อย่างรุนแรง ดังที่ศาสดามุฮัมมัด ได้กำหนดโทษให้เขียนหรือโบยจำนวน ๔๐ ที บัญญัติการห้ามดื่มสุราได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในพจนานรดแห่งอัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า บทอัลบะเกาะเราะห์ โองการที่ ๒๑๙ ความว่า “เขาเหล่านั้นได้ถามเจ้า (ศาสดามุฮัมมัด) ถึงเรื่องสุราและการพนัน เจ้าจึงตอบเขาเหล่านั้นเถิดว่า ทั้งสองนั้นเป็นบาปใหญ่และเป็นคุณสำหรับมนุษย์ แต่ทว่าบาปของมันทั้งสองนั้นใหญ่ยิ่งกว่าคุณของมันเสียอีก” และวจนะศาสดามุฮัมมัด ซอลลัลลอฮูอะลัยฮิอะซัลลิม (ขอพรและความศานติจงมีแด่ท่าน) ความว่า “อัลเลาะห์ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า ได้สถาปนาสุรา ผู้ที่ดื่มสุรา ผู้ที่รินสุรา ผู้ที่ขายสุรา ผู้ที่ซื้อสุรา ผู้ที่กลั่นสุรา ผู้ที่ขนสุรา ผู้ที่ขอให้คนอื่นนำสุราไปให้เขา ผู้ที่ใช้เงินที่ได้มาจากการขายสุรา”

ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนพึงตระหนักและใคร่ครวญให้ดีว่า สุรานั้นเป็นภัยอันมหันต์ต่อความเป็นคนและเป็นต้นเหตุแห่งความสูญเสียทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ขอเป็นกำลังใจและขอสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ให้เลิกดื่มสุราและทุกกระบวนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสุรา เพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสนาในการระงับยับยั้งและให้หลุดพ้นจากอบายมุขและความสูญเสียทั้งปวงที่มีสาเหตุมาจากสุราอย่างถาวรต่อไป

(นายอาคิส พัทธ์กะคุมพล)


จุฬาราชมนตรี



คำขวัญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ลด ละ เลิก สุรา พากครอบครัว เป็นสุข

พลเอก 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี